

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>จับกันแบ็บเดียว คุณเชื้อ 80 ล้านตัว นักวิทยาศาสตร์ฮอลันดากล่าวแจ้งหญิงชายทั่วโลกให้รู้กันว่า เมื่อเวลาที่คนเราจับกันอย่างคืดคิมัวเพียง 10 วินาทีเท่านั้น ได้แลกเปลี่ยนแบคทีเรียซึ่งกันและกันเป็นจำนวนมากถึง 80 ล้านตัว อาจทำให้รู้สึกเสียวสันหลังได้เหมือนกัน แต่ก็ควรรู้ว่า การจับมือทักทายกันอย่างทุกวันนี้ ก็อาจทำให้ติด โรคได้มากกว่าการจูมพิตเสียอีกการจับกันมันก็ยังให้คุณประโยชน์มากมายอีกด้วย หลักชีววิทยาได้กล่าวว่า ริมฝีปากเป็นอวัยวะที่มีความรู้สึกไวที่สุด เนื่องจากเต็มไปด้วยปลายประสาทที่อยู่อย่างหนาแน่นแม้แต่เพียงการสัมผัสอย่างแผ่วเบา จะส่งพลังไปถึงสมองได้อย่างพริ้วพริ้ว การจูบอาจจะบันดาลให้เกิดพยาธิสนามิของสารสื่อประสาทและฮอร์โมนแพร่สะพัดไปทั่วสรรพางค์กาย สร้างความนึกฝันและความรู้สึกของเราขึ้นได้ นักวิจัยมหาวิทยาลัยรัฐนิวยอร์กได้พบจากการสำรวจความเห็นของชายหญิงว่าเคยมีผู้ชายอยู่ร้อยละ 59 และ ผู้หญิงมากถึงร้อยละ 66 ต่างฝ่ายต่างถอนสมอทิ้งเพียงแค่ชั่วจูบแรกได้ นับว่ามันเป็นเครื่องทดสอบทางธรรมชาติ ช่วยให้ทั้งชายหญิงต่างสามารถตกลงใจเลือกเนื้อคู่ของตนได้</p>		
ประเทศ	<p>สธ. ปฏิรูป 5 เรื่อง บรรลุเป้าหมายระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ใน 20 ปีข้างหน้า</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขปฏิรูประบบสุขภาพ 5 เรื่องหลัก ความเป็นเอกภาพการบริหารจัดการ การเงินการคลังด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัยเสี่ยง จัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการใช้ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยในการพัฒนาสุขภาพ เพื่อบรรลุระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้าและเป้าหมายสุขภาพระดับโลก นพ.โสภณ กล่าวว่ กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักดูแลสุขภาพของประชาชนร่วมกับภาครัฐอื่นและเอกชน มีสัดส่วนร้อยละ 80 ของบริการสุขภาพทั้งหมด ได้ปฏิรูประบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ได้รับการจากบุคลากรที่มีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณธรรม ปัจจุบันคนไทยมีระบบประกันสุขภาพครอบคลุม เป็นสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติร้อยละ 73.31 ประกันสังคมร้อยละ 16.9 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.39 หน่วยงานส่วนท้องถิ่นร้อยละ 0.88 ที่เหลือเป็นผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ ส่งผลให้ผู้ป่วยในสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติประมาณ 48 ล้านกว่าคน เข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกร้อยละ 91.21 และ ผู้ป่วยในร้อยละ 78.87 โดยประชาชนพึงพอใจในบริการมากถึงร้อยละ 94.54 ส่วนผู้ให้บริการพึงพอใจร้อยละ 64.42 เพื่อให้เกิดระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้าที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับบุคคล มากกว่าการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ และบรรลุเป้าหมายสุขภาพระดับโลก ที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อสั้นสุดลง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่กันยายน 2558 ถึงสิงหาคม 2573 ตั้งเป้าบรรลุ 17 เป้าหมาย อาทิ หยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสเอชอีวี วัณโรค มาลาเรีย และโรคติดต่อในกลุ่มประเทศเขตร้อน ลดการตายก่อนวัยอันควรที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกประเทศ เป็นต้น</p>		<p>มอบหมายยุทธศาสตร์ บูรณาการแผนให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>คนไทยมีเช็กรัสเร็วเสียงมะเร็งปากมดลูก</p> <p>นพ.ณัฐวุฒิ กันทถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีเวชวิทยา ด้านมะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลจุฬารัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของไทย ซึ่งพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 8,000-10,000 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต ร้อยละ 50 หรือประมาณ 4-5 พันคนต่อปี ในขณะที่ประเทศเจริญแล้ว เช่น ยุโรปไม่พบผู้ป่วยโรคดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โรคในประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับบางประเทศในเอเชีย โดยอัตราส่วน 30 ต่อ 1 แสนประชากร แต่ปัจจุบันพบเพียง 16 ต่อ 1 แสนประชากร ซึ่งคาดว่าในอนาคตสถานการณ์การพบผู้ป่วยจะน้อยลง ทั้งนี้การตรวจคัดกรองส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตรวจแบบแปปสเมีย ซึ่งมีความไวในการตรวจร้อยละ 50 ดังนั้นอนาคตจึงมีโอกาสนำมาใช้วิธีการหาเชื้อไวรัสโดยตรงด้วยวิธีการตรวจเซลล์ปากมดลูกแบบแผ่นบาง ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 95 แต่หากใช้ 2 วิธีนี้ร่วมกันจะให้ผลแม่นยำถึงร้อยละ 99 และโอกาสผิดพลาดอยู่ที่ 1 ใน 1,000 ประชากร อย่างไรก็ตามการตรวจแบบใหม่ยังไม่เป็นที่นิยมเพราะราคาค่อนข้างสูง</p>	-	มอบหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 (PM วิทยุ/วิทยุทำงาน) เร่งรัดการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ประเทศ	<p>น้ำมันพืชกับน้ำมันหมู อะไรดีต่อสุขภาพกันแน่???</p> <p>ดร.เกรียง กาญจนวนิติ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจงให้ฟังว่า น้ำมันพืชบรรจุขวดที่เห็นในปัจจุบันเป็นการนำไขมันจากพืช ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัว มาเติมไฮโดรเจน ทำให้มีจุดหลอมเหลวสูงขึ้น ยืดอายุการเก็บรักษา เช่น ในเนยเทียม ขนมอบ ขนมอบเคี้ยว อาหารทอด ฯลฯ แต่กระบวนการนี้จะได้ "ไขมันทรานส์" ที่ไม่เพียงไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ยังเพิ่มไขมันเลว (LDL) และลดไขมันดี (HDL) ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์ในปริมาณสูงเป็นประจำ จึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนการเลือกใช้ไขมันในการปรุงอาหาร สถาบันอาหารแนะว่า ถ้าเป็นการผัดที่ใช้ไขมันไม่มาก จะใช้น้ำมันชนิดใดก็ได้ แต่ถ้าเป็นการทอดที่ใช้ไขมันในปริมาณมากและใช้ความร้อนสูง น้ำมันพืชจะก่อให้เกิดควัน เหม็นหืน และเกิดความหนืดจากสารพิษ "โพลีเมอร์" ควรเลือกใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เช่น น้ำมันปาล์มหรือ น้ำมันหมู</p>	-	มอยุทธศาสตร์ที่ 1 (NCD) สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>คนโพสต์ “จะฆ่าตัวตาย” ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น คุณช่วยเขาได้</p> <p>นอกจากคำปรารภว่าอยากฆ่าตัวตายแล้ว เราควรจะดูสัญญาณบอกเหตุอื่นๆ ด้วย เพราะคนบางคนอาจลงมือฆ่าตัวตายด้วยอารมณ์ชั่ววูบ หรือ ลงมือโดยไม่ได้บอกใคร เช่น การหาซื้อยา อาวุธ หรือ อุปกรณ์ที่จะนำมาฆ่าตัวตายมาเก็บไว้โดยไม่มีเหตุจำเป็น อันควร เริ่มไม่สนใจกับสิ่งที่เคยชอบ เคยทำ ปกติวิเวกมากขึ้น ไม่ออกไปเจอผู้คน พูดน้อยลง หรือ อาจพูดเป็นเชิงว่าอยากหลับแล้วไม่ต้องตื่น ถ้าที่บ้านไม่มีเขาสักคนอะไรๆ คงจะดีขึ้น หมดอาลัยตายอยาก หมดหวังกับเรื่องต่างๆ รู้สึกว่าปัญหาที่เผชิญอยู่ไม่มีทางออก ตีแม่เหล้า สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดหนักกว่าเดิม วิตกกังวล นอนไม่หลับ ไม่อยากอาหาร อารมณ์ขึ้นลง อาจทำอะไรเสี่ยงๆ โดยไม่ยั้งคิด ฯลฯ จากนั้นญาติๆ ควรรีบหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญโดยเร่งด่วน จากนั้น ควรพาไปโรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวช เพราะเขามีผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการในการแก้ไข ปัญหาอย่างถูกต้อง หากผู้คิดสั้นกำลังจะลงมือโดดตึก หรือ ปาดข้อมือ ฯลฯ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 หรือศูนย์เรนทร 1669 และอยู่กับผู้คิดสั้น ค่อยๆ พูดจาคนปลอบอย่าตกใจไปด้วย แต่ให้ชวนคุยให้เขาได้พูดระบายอะไรออกมาบ้าง อย่าถามว่าจะฆ่าตัวตายทำไม แต่ควรถามเรื่องความรู้สึกของเขา แสดงความเข้าใจความเจ็บปวดของเขา อย่าตำหนิเขา อย่าว่าเขาโง่ที่คิดฆ่าตัวตาย การเข้าใจความรู้สึกของเขาสำคัญที่สุดในช่วงวิกฤตินี้ จนกว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ</p>		<p>มอยุทธศาสตร์ที่ 1 (สุขภาพจิต)</p> <p>1) ฝึกระวัง คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน 8Q 2Q 9Q</p> <p>2) มีช่องทางให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตใน คบสอ.ทุกแห่ง</p>
ประเทศ	<p>"รศ.เจษฎา" ยืนยันจุ่มข้อล่อลอมในน้ำร้อนหม้อหุงข้าวฆ่าเชื้อโรคไม่ได้</p> <p>การรับประทานอาหารนอกบ้านตามฟู้ดคอร์ทจะมีจุดให้บริการลวกข้อล่อลอมเพื่อฆ่าเชื้อโรค ด้านอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันว่าวิธีดังกล่าวไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ รศ.เจษฎา เต็นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอบคำถามประชาชนและยืนยันว่าการนำข้อล่อลอมไปจุ่มน้ำร้อนในหม้อหุงข้าว นั้น ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ พร้อมอธิบายว่าการลวกข้อล่อลอมที่อุณหภูมิต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส จากหม้อหุงข้าว ทำให้น้ำร้อนไม่มากพอที่จะฆ่าเชื้อและหากไม่ได้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ก็จะทำให้กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคทนความร้อนแทน รวมทั้งสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่มาจากข้อล่อลอมที่ล้างไม่สะอาด ทั้งนี้ การฆ่าเชื้อทั่วไปแบบพาสเจอร์ไรซ์ต้องใช้อุณหภูมิ 62.8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที หรือ 77 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที ซึ่งหม้อหุงข้าวไม่สามารถทำความร้อนได้สูงขนาดนี้ได้</p>		<p>สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เดือนกินหมูสุกๆดิบๆเสี่ยงโรคใช้หุ้ดดับอันตรายถึงตาย</p> <p>สธ.เตือนกินเนื้อหมูสุกๆดิบๆ เสี่ยงติดโรคใช้หุ้ดดับ ทำให้หุ้ดหนัก ตาบอด หรือเสียชีวิต เผยปี58 พบป่วย 307 คน ตาย 15 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงฤดูหนาวหลายพื้นที่มีการจัดงานบุญ งานประเพณี และมีการจัดเลี้ยงอาหาร ซึ่งอาหารที่นิยมส่วนใหญ่เป็นประเภท ปิ้งย่าง จิ้มจุ่ม ลาบ ยำต่างๆ บางครั้งอาจปรุงแบบดิบๆ ทำให้เสี่ยงติดเชื้อโรคที่มากับอาหาร ที่พบได้บ่อยและมีอันตรายถึงพิการและเสียชีวิต คือ โรคใช้หุ้ดดับ ที่มีหมูเป็นพาหะนำโรค ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย เพื่อป้องกันการป่วยและเสียชีวิต ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ปี 2558ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 30 ตุลาคม พบผู้ป่วย 307 คน เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งพบผู้ป่วยมากกว่าปี 2557 ตลอดทั้งปีที่มีผู้ป่วยโรคใช้หุ้ดดับ 226 คน เสียชีวิต 15 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุดที่ จ.นครสวรรค์ 53 คน น่าน 48 คน นครราชสีมา 45 คน สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ คือผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรค ผู้เลี้ยง ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมู เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือทางเยื่อบุตา และเข้าร่างกายจากการรับประทานเนื้อหมู เลือดหมูและเครื่องในหมูที่ปรุงแบบดิบๆ เช่น ลาบ หลู้ รวมทั้งอาหารประเภท ปิ้งย่าง จิ้มจุ่มที่ยังไม่สุกเพียงพอ</p>	<p>พบผู้ป่วยทั้งหมด 13 ราย (อัตราป่วย 2.40) เสียชีวิต 1 ราย (อำเภอเมืองพิจิตร) อัตราป่วยสูงสุดที่ อำเภอตะพานหิน (5.90) อำเภอสามเหล็ก (4.20) อำเภอวังทรายพูน (3.80) พบผู้ป่วยรายสุดท้าย เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่อำเภอเมืองพิจิตร สถานการณ์ขณะนี้ จ.พิจิตร ไม่ผู้ป่วยรายใหม่แล้ว</p>	<p>1)มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 10 ภาวะฉุกเฉินทางสังคม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สถานการณ์การระบาด หากพบมีการระบาดในพื้นที่ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที</p> <p>2) มอบ พบส ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมจัดทำเอกสารสื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ</p>
ประเทศ	<p>"อย.เร่งตรวจสอบ"สปู่อสุจิแชลมนอน"ระบุอดอ้างสรรพคุณทำให้ผิวขาว ผิดกฎหมายฐานโฆษณา โฆษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ด้านหมอมิวหนั่งอึ้ง ไม่เคยรู้ใช้อสุจิแชลมนอนด้านความงาม เตือนระวังแพ้" <input type="checkbox"/></p> <p>ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีที่มีการโฆษณาขายสปู่ออ้างว่ามีการผสมอสุจิแชลมนอน เพื่อช่วยให้ผิวขาว ว่า ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องสำอาง ฉบับที่2 ห้ามโฆษณาเครื่องสำอางไปในลักษณะอ้างสรรพคุณว่าทำให้ผิวขาว หรือมีการเปลี่ยนสีผิว ฉะนั้น ไม่ว่าจะได้มาจากส่วนใดของพืชหรือสัตว์ก็ตามซึ่งยังไม่มีสารพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การโฆษณาลักษณะนี้จะถือว่าฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการฯ มีโทษทั้งจำทั้งปรับฐานโฆษณาฝ่าฝืน พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและดำเนินคดีกับผู้โฆษณา และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่อไป" <input type="checkbox"/></p>	-	<p>มอบ PM คู่ครอง ผู้บริโภค ตรวจสอบ เฝ้าระวังการนำเข้า มาจำหน่ายในพื้นที่ พร้อมสื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เร่งประกาศสังคม ลดตีตราผู้ติดเชื้อ นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ ครั้งที่ 3/2558 ได้ให้ความเห็นชอบขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อ เร่งรัดยุติปัญหาเอดส์ปีงบประมาณ 59 ได้เห็นชอบแผนดำเนินงานและบริหารงบฯ กองทุน เพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยวัณโรค โดยโอนให้ โรงพยาบาลเป้าหมายจัดบริการผสมผสานเชิงรุกร่วมกับภาคประชาชน ให้ ความรู้ สนับสนุนระบบป้องกันการติดเชื้อ พัฒนาระบบบริการ งบฯ ดำเนินงานของกรมฯ เพื่อสนับสนุนลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในเขตสุขภาพ 13 เขต และบริหารจัดการเอดส์ในสถานที่ทำงาน จัดซื้อเข็มและอุปกรณ์ สะอาด พัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนจังหวัดและเขต รวมถึงพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ ทั้งนี้การดำเนินงาน ที่ต้องเร่งรัดคือ ระบบรับเรื่องร้องเรียนและการละเมิดสิทธิ แก้อัยและคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิ เพิ่มโอกาสเรียนรู้และฝึกอบรมที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องเอดส์กับการตีตรา/ เลือกปฏิบัติ สิทธิมนุษยชนสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมี ความรู้ความเข้าใจสิทธิและเข้าถึงบริการปกป้องคุ้มครองสิทธิ ปรับเปลี่ยน ทัศนคติความเชื่อต่อผู้ติดเชื้อ</p>	-	
ประเทศ	<p>“ปอ” ทฤษฎี โคม่าหัวใจหยุดเต้นแพทย์ปั๊มหัวใจช่วย เผยป่วยหนักเป็น ไข้เลือดออก เลือดตกใน ไตวาย</p> <p>ปอมีอาการป่วยมาประมาณ 3 วันแล้ว และเพิ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล รามาธิบดีเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 พ.ย. โดยแพทย์ระบุว่าปอ เป็น ไข้เลือดออกขั้นรุนแรง และตอนนี้ไข้ค่าว่าวิกฤต มีเกล็ดเลือดต่ำ รวมถึงมีอาการ ไตวาย และขอรับบริจาคเลือดจากผู้ที่สามารถบริจาคได้ที่ รพ.รามาธิบดี ห้องปฏิบัติการคลังเลือดชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ในเวลา 8.30-16.30 น.ของทุกวัน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ล่าสุด 19.30 น. มีรายงานข่าวแจ้งจาก โรงพยาบาลรามาธิบดี ว่า “ปอ” ทฤษฎี เกิดหัวใจวายหลังจากที่แพทย์ล้างไต ปรากฏว่าเกิดอาการช็อก หัวใจหยุดเต้น แพทย์ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอย่าง เร่งด่วน และต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดในห้องซีซียู ต่อมาเวลา 20.00 น. แพทย์ต้องปั๊มหัวใจอีกครั้ง เพื่อให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมอง เพราะความดันต่ำมาก จนขั้นวิกฤติ อนึ่ง คณะแพทย์จะแถลงอาการป่วยของ ปอ ทฤษฎี อย่างละเอียด ที่ รพ.รามาธิบดี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 09.00 น. ขณะเดียวกันก็มี การยืนยันจากต้นสังกัดว่า พระเอกหนุ่มยังไม่เสียชีวิตตามที่ข่าวลือแต่อย่างใด</p>	<p>สถานการณ์ของจังหวัด พิจิตร ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-44 (1ม.ค.-7พ.ย.58) พบผู้ป่วย 668 ราย อัตราป่วย 123.40 ต่อ ปชก.แสนคน ซึ่งสูงกว่า ค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน พบ อัตราป่วยสูงสุดที่ อ.ดงเจริญ (371.84) อ.วชิรารมี (220.40) อ.วังทรายพูน (189.29) พบ Gen 2 ใน 6 อำเภอ 12 หมู่บ้าน</p> <p>วังทรายพูน (1หมู่) ตะพานหิน (5 หมู่) บางมูลนาก (1 หมู่) สามง่าม (2 หมู่) ดงเจริญ (2 หมู่) วชิรารมี (1 หมู่)</p>	<p>1) มอญยุทธศาสตร์ที่ 1 PM ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน รายงาน ข้อมูลสถานการณ์ การเกิดโรค DHF ใน War Room DHF ระดับจังหวัด พร้อม ทบทวนมาตรการ ระบบเฝ้าระวังในพื้นที่</p> <p>2) มอญยุทธศาสตร์ที่ 2 PM อายุรกรรม ทบทวนการดูแล รักษา/ระบบการส่งต่อ ทุกระดับ เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมรับ ผู้ป่วย</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ไข้เลือดออกกระบาดหนัก! หมู่บ้านเขตหลักสี่ พบ 22 ราย วอน จนท.เร่งแก้</p> <p>น.ส.ปรมาภรณ์ ดิถีพรรณ ผู้อาศัยในหมู่บ้านสุขสันต์ และป่วยเป็นโรค</p> <p>ไข้เลือดออก ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ เกี่ยวกับการระบาด</p> <p>ของโรคไข้เลือดออก ภายในหมู่บ้านสุขสันต์ ซอยวิภาวดี 58 แขวงตลาดบางเขน</p> <p>เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้ภายในหมู่บ้านมีเชื้อไข้เลือดออกกระบาดอย่าง</p> <p>หนัก ซึ่งปัจจุบัน พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 22 ราย เกิดการระบาดบริเวณกลาง</p> <p>หมู่บ้าน ซึ่งถือว่ามากผิดปกติ</p> <p>ด้าน นายจักรวาล เหล่าสุวรรณ ประธานหมู่บ้านสุขสันต์ กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดที่</p> <p>ได้รับคือ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว จำนวนผู้ป่วยขณะนั้นคือ 8 คน และได้ประสาน</p> <p>ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ท่งสองห้อง และ</p> <p>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อเร่งดำเนินการ แต่</p> <p>งบประมาณของทางกรมมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถฉีดยุงได้ทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายในการทำงาน คือ สำนักงานเขตและประธานหมู่บ้าน</p> <p>ซึ่งมีการพูดคุยและหารือในการแก้ปัญหาไปเมื่อสิ้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีการ</p> <p>วางแผนว่า ภายในสัปดาห์นี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมาร่วมกันหาแนว</p> <p>ทางแก้ไขเพื่อยุติการแพร่ระบาด</p>		
จังหวัด	-	-	-

- ชอบ ทราบ
 ชอบ สนใจ
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน.....



(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

11 พ.ย. 2558

